
sþ. 195. Fyrirspurn [175. mál]
til landbúnaðarráðherra um kjötbirgðir og útflutningsbætur.

Frá Hreggviði Jónssyni.

1. Hvaða ráðstafanir ætlar ríkisstjórnin að gera vegna óseldra kjöt birgða frá árinu 1986?
2. Er fjármagn tryggt til greiðslu útflutningsbóta frá ríkissjóði vegna hverrar sendingar um

sig þegar landbúnaðarráðuneytið veitir útflutningsheimild á landbúnaðarafurðum eða
er einhver óformleg samvinna milli landbúnaðar- og fjármálaráðuneytis um slík mál?


